



RQ9135
HÓA CHẤT NGOẠI KIỂM TRA
XÉT NGHIỆM ĐỒNG MÁU



HÓA CHẤT NGOẠI KIỂM TRA XÉT NGHIỆM ĐỒNG MÁU: RQ9135

LIÊN NHẬN CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA MẪU VÀ NGÀY NHẬN MẪU

Hộp chứa 6 lọ đựng các lọ hóa chất và các lọ này có các đặc điểm bên ngoài giống phần ĐẶC TÍNH dưới đây. Hãy kiểm tra không có lọ nào bị vỡ và thông báo với nhà phân phối sản phẩm Randox ở địa phương của bạn nếu có khác biệt gì. Nếu cần, hãy đăng nhập vào www.riqas.net để xác nhận lại ngày chính xác mà bạn nhận được hộp

ĐẶC TÍNH

Hộp chứa 6 lọ dạng đồng khô (6 x 1 ml). Các lọ được đánh số thứ tự tương ứng với số mẫu.

CHUẨN BỊ

Mở nắp lọ cẩn thận tránh làm thất thoát mẫu, hút bằng pipette đã được hiệu chuẩn chính xác 1ml nước cất hai lần ở 20-25°C (có thể sử dụng nước cất tiệt) cho cẩn thận vào lọ mẫu.

Đậy nắp cao su và để mẫu hòa tan hoàn toàn trước khi sử dụng. Trước khi phân tích mẫu, đảo nhẹ nhàng lọ để đảm bảo tính đồng nhất, tránh tạo bọt.

Không lắc mẫu. Sau khi hoàn nguyên, nên phân tích mẫu trong vòng 6 giờ. Riêng thông số PT (including PNR) phải phân tích ngay sau khi hoàn nguyên.

Mẫu nên được xử lý và phân tích trong điều kiện giống như mẫu bệnh nhân. Các mẫu phải được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 ° C khi không sử dụng.

CHÚ Ý

Sản phẩm đã được sàng lọc HIV, viêm gan bằng những phương pháp được FDA công nhận. Tuy nhiên không phương pháp nào có thể bảo đảm tuyệt đối nên cần được xử lý với các biện pháp dự phòng giống mẫu bệnh nhân.

Chỉ dùng trong xét nghiệm trong ống nghiệm, không uống hay tiêm vào cơ thể.

Nếu đổ, vỡ, dính ra tay, rửa tay bằng dung dịch xà phòng và xử lý như mẫu bệnh nhân. Chỉ dùng cho **IN VITRO**.

*** CHÚ Ý QUAN TRỌNG:** Các kết quả phải gửi về RIQAS trước **17:00 giờ GMT** vào **HẠN TRẢ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG**. Nếu **NGÀY GỌI Ý PHÂN TÍCH** vẫn chưa đủ thời gian cho bạn, chúng tôi khuyên rằng bạn nên phân tích mẫu sớm hơn để trả kết quả đúng hạn. Kết quả gửi muộn sẽ không được chấp nhận sau **HẠN TRẢ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG**.

Các thông tin về **HẠN TRẢ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG** theo tháng có thể được tải về trên website của RIQAS tại www.riqas.com (phần Calendar) và cũng sẽ đi kèm theo tờ kit insert tiếng Anh của từng hộp hóa chất.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và được trợ giúp, xin liên hệ với nhà phân phối của hàng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

Điện thoại: 024.35772266

Email: gsmmed.hotrokythuat@gmail.com